



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
2 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, สยามรัฐออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์กระปุก, เว็บไซต์ประชาไท, ฐานเศรษฐกิจออนไลน์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, สปริงนิวส์, 77 kaoded workpointnews, INN, TNN, thebangkokinsight, newtv.

-เสนอข่าว นางนงนุช ภิญญินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ เตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งไทยเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และจะเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ร่วมกับ ผวจ.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่ 3 ก.พ. 2563 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ สธ.มีแผนรับมือ 5 ระดับ ที่ผ่านมาใช้แผนระดับ 1 เพราะมีเพียงผู้ติดเชื้อจากจีน ยังไม่มีการติดเชื้อจากคนสู่คนในประเทศไทย การที่องค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก ต้องดูว่ากกก.อำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ จะปรับแผนรับมืออย่างไร

-น.พ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สะสม 19 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 7 ราย ยังอยู่รพ. 12 ราย ทุกรายอาการดีหากตรวจซ้ำไม่มีเชื้อจะให้กลับบ้านได้ ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่ 3 -31 ม.ค. มี 344 ราย คัดกรองจากสนามบิน 39 ราย มารพ.เอง 305 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้ 70 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสใช้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล อยู่ในระบบเฝ้าระวังในรพ. 274 ราย โดยเมื่อวานนี้ พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายใหม่ 64 ราย นอกจากนี้ สธ.ได้หารือ.การต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่นตามมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสูงสุด หากพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังจะแยกเข้ารับรักษาที่รพ. ส่วนกลุ่มที่ไม่มีอาการป่วยจะติดตามอาการต่อเนื่องจนครบกำหนด 14 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อต่อไป อย่างไรก็ตาม เท่าที่ก.การต่างประเทศติดตามยังพบผู้ที่มิใช่ และประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉิน เพราะมีมาตรการคัดกรองที่เข้มข้นอยู่แล้ว แนะนำคนไทยปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตัวเอง หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะ ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม และพกหน้ากากอนามัยชนิดผ้า

น.พ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จะมีการปรับระบบการดูแลผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและผู้ป่วยทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน โดยจัดการประชุมในวันที่ 3 ก.พ.นี้ และในวันที่ 5 ก.พ. จะจัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

น.พ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ผู้ป่วยยืนยันที่ยังรักษาอยู่ในรพ. 12 ราย อาการดีขึ้น ในจำนวนนี้ รวมถึงแก๊งค์ชาวไทยที่ติดเชื้อด้วย โดยรอผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการซ้ำว่าปลอดเชื้อ จึงจะอนุญาตให้ออกจากรพ.ได้ ส่วนผู้สัมผัสแก๊งค์ทั้ง 13 ราย ตรวจแล้วเป็นปกติ

-น.พ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการขอตรวจยืนยันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงแต่อยากตรวจ ต้องเสียค่าใช้จ่าย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ยืนยันว่า สธ.เตรียมความพร้อมที่ปรับคนไทยที่เมืองอู่ฮั่นแล้ว รอทางการเงินพร้อมจะเข้าพื้นที่ได้ทันที แต่ไม่สะดวกที่จะไปรับด้วยตนเองเพราะต้องถูกกักตัว 14 วัน เบื้องต้นจะเป็นวันที่ 4 ก.พ. โดยมีคนไทยที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่น 140 คน จากทั้งหมด 160 คน จะเดินทางกลับประเทศ ซึ่งสถานที่ที่จะใช้กักตัวอาจขอความร่วมมือกับกองทัพ ซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกับนายกฯ วันที่ 3 ก.พ.นี้ ส่วนที่มีการตรวจพบแก๊งค์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา มั่นใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

-พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า สถานที่ที่จะดูแลผู้ที่เดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่น ต้องรอการพิจารณาจากทางรัฐบาลและสธ. รวมถึงหารือทุกฝ่าย เบื้องต้น กองทัพได้เตรียมชุดคัดกรองไว้ตรวจเช็กร่างกาย 64 คนไทยทันทีที่เครื่องบินลงจอดสนามบิน

-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ส่งข้าราชการ 3 คน จากกรุงปักกิ่งไปนครอู่ฮั่น เพื่อประสานงานอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการนำคนไทยออกจากพื้นที่ คาดว่าจะถึงช่วงเย็นวันที่ 2 ก.พ. 2563 และปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะเสร็จภารกิจ

-กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีที่ไปศึกษาต่อระดับ ปวส.ชั้นปี 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสิงไถ่ มณฑลหูเป่ย์ 17 คน โดยสารเครื่องบินไทยสมายล์กลับถึงสนามบินสุราษฎร์ธานีแล้ว และให้ข้อมูลว่ามีเพื่อนนักศึกษา ยังตกค้างในเมืองอู่ฮั่นอีก 8 คน ขอให้รัฐบาลรีบส่งเครื่องบินไปรับกลับบ้าน ขณะที่คนไทย 13 คนที่กลับจากเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ผ่านมาตรการตรวจคัดกรองแล้วปกติ แพทย์สั่งเฝ้าระวังตัวเอง 14 วัน

-น.พ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า หลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้การ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระบอบของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ทำให้ทุกประเทศตื่นตัวในการเฝ้าระวัง และช่วยให้ประเทศที่ไม่มีกำลังทรัพยากรเพียงพอในการป้องกันโรคได้รับความช่วยเหลือ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกไม่ได้จำกัดการเดินทาง การค้าขาย แต่ให้อำนาจแต่ละประเทศตัดสินใจ โดยในส่วนของประเทศไทย หลังจากพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อภายในประเทศ ได้เตรียมหาหรือผู้เชี่ยวชาญปรับเกณฑ์การพิจารณาการตรวจจับคัดกรองผู้ป่วยใหม่</p> <p>-ศ.ยง ภู่วรวรรณ อธิบดีหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา ให้ข้อมูลว่า กรณีแท็กซี่ที่ติดเชื่อจะต้องมีการสัมผัสเชื้อไม่ใช่เพราะอยู่ในห้องโดยสารเดียวกัน</p> <p>-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. โพสต์ข้อความขอพลังด้านบวก ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และบุคลากรที่ทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรนา</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำใช้หลัก 3 ประการ คือ I am, I have และ I can ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ ช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เน้นความตระหนักในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รู้วิธีจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีความรู้สามารถป้องกันตัวเองและสามารถแนะนำต่อผู้อื่นได้</p> <p>-นพ.สรรพชัย ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาวินิจฉัยว่าฟ้าทะลายโจรใช้รักษาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่ แต่ฟ้าทะลายโจรจะช่วยเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทาน การอักเสบ และต้านเชื้อไวรัสบางตัว สามารถรับประทานเสริมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก วิเคราะห์ต้นตอของไวรัสโคโรนา โดยยังไม่สรุปว่ามาจากค้างคาวแมลงคอหรือสัตว์ปีกใกล้เคียง 87% และระยะแรกเชื่อว่าแหล่งระบาดมาจากตลาดสดที่มีการขายสัตว์มีชีวิต แต่มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่ได้สัมผัสกับตลาดสดนี้ ทางการเงินจึงต้องหาต้นตอให้เจอต่อไป</p> <p><b>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ประชาไท, สำนักข่าวไทย, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, nationtv, Thaiquote, INN, TNN, มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงข้อร้องเรียนเรื่องหน้ากากอนามัยราคาสูงขึ้น ว่าเตรียมการหาหรือกับ รมว.พาณิชย์ รวมถึง อย. เพื่อหามาตรการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มาขออนุญาตผลิตกับ อย. ได้ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนกิจการของภาครัฐ หากเกิดวิกฤตจะผลิตเพิ่มและตรึงราคาเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน ด้าน นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ แต่งตั้งจรรยาบรรณกำกับดูแลไม่ให้มีการโก่งราคาหรือขายแพงเกินสมควร และสั่งการพาณิชย์จังหวัดสำรวจตลาดพร้อมรายงานทุกวันว่าพื้นที่ใดขาดตลาดหรือขายเกินราคา ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับผู้ผลิตในประเทศที่มี 10 ราย ทราบว่ามีปริมาณการใช้ 30 ล้านชิ้นต่อเดือน สามารถผลิตได้ 100 ล้านชิ้นต่อเดือน และไม่มีปัญหาขาดวัตถุดิบ ยังผลิตได้ต่อเนื่องอีก 4-5 เดือน</p> <p>-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่ สธ.กำหนด รวมถึงจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีการระบาดของเชื้อดังกล่าว พร้อมเร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ฝากประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด ไม่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลข่าวลือเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด</p> <p>-บริษัท ท่าอากาศยานไทย รายงานว่า ท่าอากาศยานมีการคัดกรองเข้มข้น 3 ระดับ ระดับที่ 1 กลุ่มเสี่ยงมาก จะคัดกรองตั้งแต่หน้าประตูเครื่องบิน ระดับ2 กลุ่มเสี่ยงปกติ จะจัดให้ลงที่ช่องจอด D E F เมื่อเดินทางถึงจุดตัดจะมีการคัดกรอง ระดับ 3 เที่ยวบินที่ไม่สุ่มเสี่ยง จะถูกตรวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง</p> <p>-ปลัดกทม. พร้อมเจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสากว่า 1,000คน ร่วมกันเช็ดทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณทางเดินสกายวอล์คจากแยกปทุมวันถึงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ชิดลม พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ</p> <p>-คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2562 ว่า ทุกโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบวางมาตรการตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค เช่น โรงเรียนราชวินิตประถมได้จัดแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือก่อนเข้าสอบและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยอย่างมิดชิด ส่วนในช่วงเวลาเปิดการเรียนการสอนปกติ หากโรงเรียนใดพบนักเรียนที่เสี่ยงจากโรคระบาดดังกล่าวให้สามารถปิดสถานศึกษาได้ทันที</p> <p>-แท็กซี่เชียงใหม่ตื่นตัวป้องกันไวรัสโคโรนา ทั้งสวมหน้ากากอนามัย ใช้น้ำยาทำความสะอาดภายในห้องโดยสารทุกครั้งก่อนและหลังส่งผู้โดยสาร และเตรียมหน้ากากอนามัยแจกผู้โดยสาร ขณะที่ห้างสรรพสินค้า และอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว แจกหน้ากากอนามัยให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมเตรียมเจลทำความสะอาดสำหรับผู้ใช้บริการ</p> <p><b>รายงานผู้ป่วย-มาตรการเฝ้าระวัง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, เนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์, เนชั่นทีวี, กรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น, สปริงนิวส์, เชียงใหม่นิวส์</p> <p>-นายสมควร ชนเงิน รอง ผวจ.กระบี่ นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.กระบี่ แฉลงกรณี ที่ นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นพ.สสจ.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กระบี่ แดงพบผู้ป่วยสงสัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 5 ราย และมีชาวจีนอีกกว่า 100 ราย ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ว่า อาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ส่งผลกระทบต่อจังหวัดซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ทราบว่า สธ.จะแถลงรายละเอียดเรื่องนี้ อีกครั้ง ยืนยันว่าขณะนี้ จ.กระบี่ ยังไม่มีผู้ป่วยไวรัสโคโรนา มีเพียงผู้ป่วย 5 รายที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังเท่านั้น</p> <p>-หญิงชาวจีนป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ อ.ห้วยหิน ล่าสุดส่งตัวไปรักษาต่อที่รพ.ราชวิถีแล้ว ส่วนชายชาวฮ่องกงที่ล้มใน ศูนย์การค้าห้วยหินและเข้ารับการรักษาที่รพ.ห้วยหิน อาการดีขึ้น ผลตรวจเป็นลบ แพทย์อนุญาตให้ออกจากรพ.แล้ว</p> <p>-นพ.วชิระ บดพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ ยืนยันผลการตรวจน.ศ.ชาย ซึ่งกลับมาจากประเทศจีน ไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นเพียง ใช้หัวดัดธรรมดา รักษาหายและให้กลับบ้านได้แล้ว</p> <p>-รพ.มหาสารคามนครเชียงใหม่ ยืนยันผลตรวจชาวจีนที่เข้ารับการรักษาในรพ.ตั้งแต่สัปดาห์ก่อน พบติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ ล่าสุด ผู้ป่วยอาการดีขึ้น และมีการคัดแยกบุคลากรที่เคยสัมผัสผู้ป่วยออกมาสังเกตอาการแล้ว</p> <p>-นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา เผย จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยมาขอรับการรักษา เหลือ รายเดียวคือหญิงไทย อายุ 36 ปี กลับจากทำงานประเทศจีน รอผลตรวจยืนยัน ขณะที่บุคลากรสาธารณสุขจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง และป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยคัดกรองนักเรียนม.ปลายกว่า 1,000 คน ที่ลงทะเบียน ร่วมตัวในโครงการ TUTOR CAMP 2020 GAP</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 และนพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผอ.รพ.พหลพลพยุหเสนา จ. กาญจนบุรี ออกแถลงการณ์ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในรพ. หลังมีข่าวลือในสื่อออนไลน์</p> <p>-พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 7 ยืนยัน จ.ร้อยเอ็ด ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เน้นให้ประชาชนกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อป้องกันโรค</p> <p>-นายวิชูทย์ จีนโต ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ใน พื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ อ.พุนพิน และ อ.เกาะสมุย ที่มีท่าอากาศยานและมีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ให้ดำเนินการตาม มาตรการของ สธ. พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุ เร่งสร้างความรู้แก่ประชาชน โดยสื่อสารข้อเท็จจริงและแก้ไขกรณีข่าวลือให้ รวดเร็ว ขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ตรวจสอบเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนากับผู้โดยสารขาเข้า ทั้งจีนและมาเลเซีย เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่ รถเข็นสัมภาระ ราวบันได ลิฟท์ผู้โดยสาร</p> <p>-นายสุพวงค์ กิติพิพัทธ์พิบูล ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน สั่งตั้ง 4 จุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยจุดคัดกรอง อ.ปาย พบนักท่องเที่ยวจีนกว่า 100 คน แต่ไม่พบผู้ป่วยหรือติดเชื้อ ด้านนพ.ธนวัฒน์ คงธรรม รองผอ.รพ.ปาย จัดการอบรมให้ ความรู้ อสม. ต.เวียงใต้ เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019</p> <p>-นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ รมรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมทั้งจุดคัดกรอง ที่สถานี ขนส่ง และเตรียมป้องกันควบคุมตามแนวชายแดนไทยลาวอย่างเข้มงวด</p> <p>-นายวีรนนท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าฯ สตูล เปิดศูนย์บัญชาการรับมือเหตุการณ์ป้องกันการระบาด ยกระดับคัดกรอง-เฝ้าระวัง นักท่องเที่ยวจีนเข้ม 4 ด้านตรวจทางบกและทะเล</p> <p>-นายพิเชษฐ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต เผย ยังคงเข้มงวดการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งที่ท่า อากาศยานนานาชาติภูเก็ตและทางเรือท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าฯ พังงา ออกปฏิบัติการตรวจสอบคัดกรองนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยงที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดทั้ง บนบก ทางทะเล ท่าเรือ หมู่เกาะต่างๆ และในที่พักโรงแรม โดยระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. 2563 คัดกรองนักท่องเที่ยว 4,487 ราย ยังไม่พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้เปิดศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและตรวจสอบไวรัสโคโรนาสาย พันธุ์ใหม่ 2019 และเปิดสายด่วน 1567 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนตระหนักและเข้าใจวิธีการป้องกันตนเองและชุมชนได้อย่างถูกต้อง</p> <p>-ผู้ว่าฯ สระแก้ว ประชุมซักซ้อมแผนบูรณาการรับมือไวรัสโคโรนา</p> <p>-นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก สั่งกำชับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันอย่างเต็มที่ และให้รายงาน สถานการณ์ทุกระยะแบบคุมเข้ม</p> <p>-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าฯ ระนอง เผยว่า ได้เริ่มคัดกรองผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานระนอง ตามกระบวนการของสธ. ด้าน นพ.สาธิต ทิมขำ นพ.สสจ.ระนอง ระบุ ขณะนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสในไทย ให้ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ</p> <p>-นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 8 กำชับทุกด่านตามแนวชายแดนคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก ยังไม่พบ ผู้ป่วยโรคดังกล่าว รวมทั้งด่านชายแดน จ.หนองคาย ซึ่งจะมียกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีนลงที่สนามบินวัดไทร นคร หลวงเวียงจันทร์ และบางส่วนเดินข้ามสะพานมาเที่ยวใน จ.หนองคาย และจังหวัดอื่นๆ ของภาคอีสาน</p> <p><b>Fake news</b>  <b>สื่อที่น่าเสนอ :</b> ผู้จัดการออนไลน์, สปริงนิวส์, โซเซียลมีเดีย</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความว่าไวรัสโคโรนาลงเบตง เหตุ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นักท่องเที่ยวจีนซุก พบผู้ป่วยต้องสงสัย 5 ราย ว่า เป็นข้อมูลเท็จ อ.เบตงยังไม่มีผู้ป่วยต้องสงสัย และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด</p> <p>-นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง กล่าวถึงกลุ่มไลน์ มีการแชร์ภาพ power point ของสธ.ที่จัดระดับพื้นที่เสี่ยงโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยระดับความเสี่ยงน้อย (สีเหลือง) 25 จังหวัด ระดับเสี่ยงปานกลาง (สีส้ม) 17 จังหวัด และระดับความเสี่ยงมาก (สีแดง) 25 จังหวัด ซึ่งในจำนวนนี้มีจังหวัดภาคใต้ 10 จังหวัด รวมทั้ง จ.ตรัง ขณะเดียวกันมีการแชร์ข้อความว่า มีการกักตัวผู้ป่วยซึ่งเป็นนักศึกษาที่เดินทางกลับจากเมืองซีอาน ประเทศจีน และเก็บตัวอย่างเชื้อส่งไปตรวจที่กทม. อยู่ระหว่างรอผล ทำให้เกิดความแตกตื่น ว่า การจัดลำดับความเสี่ยงโรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็น power point ของ สธ.จริง โดยพิจารณาจากปริมาณคนเข้าพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อหรือผู้ต้องสงสัยป่วยไวรัสโคโรนาใน จ.ตรัง ส่วนการกักตัวผู้ป่วยเป็นชาวลือ</p> <p>-กรณีคลิบเสียงว่า มีผู้โดยสาร 11 คนจากนครอู่ฮั่น แพร่เชื้อไวรัสโคโรนาที่ภูเก็ต ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง</p> <p>-กรณีคลิบเสียงว่า รพ.วชิระภูเก็ตมีผู้ป่วย 1 ราย ทำให้ไม่มีผู้เข้าใช้บริการเนื่องจากกลัวเชื้อไวรัสโคโรนา ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง</p> <p>-สายด่วน 1669 ปฏิเสธรับเด็กชาวต่างชาติป่วย 2 ราย ตรวจสอบไม่พบข้อมูลการโทรแจ้งขอความช่วยเหลือ เมื่อตรวจสอบเชิงลึกพบว่าเด็กทั้ง 2 รายไม่ได้เข้ามารักษาที่รพ.ของรัฐแต่อย่างใด</p> <p><b>วิจารณ์การทำงานรัฐบาล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เหวง โตจิราการ แกนนำ นปช. โปสต์เฟซบุ๊กว่า รัฐบาลปัจจุบันไร้ความสามารถบริหารประเทศ โดยเฉพาะการรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีจุดอ่อนมากมาย</p> <p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์สนุก, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, สปริงนิวส์, ช่องone31, จส.100, thebangkokinsight, nationweekend, nationtv, businesstoday, Workpointnews, TNN, BBC</p> <p>-เสนอข่าว ตั้งแต่ค.ศ. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต 259 คน ผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 11,800 คน รักษาหายแล้ว 243 คน ประเทศที่ยืนยันพบผู้ป่วย 23 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย มาเลเซีย เยอรมนี สหรัฐ ฝรั่งเศส เวียดนาม แคนาดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิตาลี รัสเซีย กัมพูชา อังกฤษ ฟินแลนด์ อินเดีย เนปาล ฟิลิปปินส์ สเปน ศรีลังกา และสวีเดน</p> <p>-สหรัฐฯ ประกาศภาวะฉุกเฉินรับมือไวรัสโคโรนา ห้ามชาวต่างชาติที่เคยเดินทางไปจีนช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เดินทางเข้าสหรัฐฯ</p> <p>-องค์การอนามัยโลก เตรียมออกคำแนะนำใหม่เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสที่อยู่อัน หลังประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ</p> <p>-วารสาร นิวอิงแลนด์ เจอร์นัล ออฟ เมดิซิน เผยแพร่รายงานว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่จากคนสู่คนตั้งแต่มิถุนายนที่แล้ว แต่เวลานั้นสาธารณสุขไม่มีหลักฐานยืนยัน จนผู้เชี่ยวชาญยืนยันเมื่อ 20 ม.ค. ทำให้ถูกวิจารณ์จากชาวจีนที่จำนวนมากกว่าปิตชาวและล่าช้า</p> <p>-Google ร่วมมือกับ องค์การอนามัยโลก เปิดตัว 'SOS Alert' สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก คำแนะนำ และการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ แชรลิงค์ค้นหาไวรัสโคโรนาของ Google ไปที่ Facebook, Twitter หรือในอีเมลได้</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขอิตาลี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศอย่างน้อย 6 เดือน หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 รายแรกในประเทศ</p> <p>-สายการบินระหว่างประเทศ ทอยยประกาศระงับเที่ยวบินที่จะเดินทางไปจีนเป็นการชั่วคราว ส่วนใหญ่เป็นการระงับการเดินทางไปยังสนามบินที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมด</p> <p>-Facebook จะจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม พร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสที่ถูกต้องและแม่นยำจากหน่วยงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศ</p> <p>-กระทรวงการคลังของจีน ยกเว้นภาษีศุลกากรให้กับสินค้าทุกชนิดจากต่างประเทศที่ส่งเข้ามาช่วยเหลือในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. รวมถึงสินค้าบริจาครถพยาบาลและยาฆ่าเชื้อ</p> <p>-รัฐบาลเวียดนาม ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และจะระงับทุกเที่ยวบินในเส้นทางบินไปกลับประเทศจีน</p> <p>-รัฐบาลอินโดนีเซีย ส่งเครื่องบินไปรับชาวอินโดนีเซีย 245 คน ที่ติดค้างในมณฑลหูเป่ย์ กลับประเทศ</p> <p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน คอลัมน์เดินหน้าชน</p> <p>-วันวิชาติ บุญโปร่ง คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต ระบุว่า การทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 ไม่มีการบูรณาการ เห็นได้จากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เรียกประชุมหน่วยงานที่ตนเองกำกับ คือ ก.คมนาคม ก.</p>	

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

สาธารณสุข ก.ท่องเที่ยวฯ เท่านั้น เพราะสามารถกำกับและสั่งการได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เนชั่นสุดสัปดาห์

-กล่าวว่า นพ.เทดรอส อัดโนม เกเบรเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก ให้เหตุผลการประกาศภาวะฉุกเฉินโลก เป็นเพราะพบผู้ติดเชื้อในประเทศอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหากเกิดการแพร่ระบาดในประเทศที่มีระบบป้องกันด้านสาธารณสุขไม่ดีพอ จะทำให้ยากต่อการรับมือ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกต้องการให้คนทั่วโลกตระหนัก ไม่ได้ต้องการให้เลิกบินไปจีน กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เตรียมขงเรื่องงดวีซ่าชาวจีนมาประเทศไทยเข้าที่ประชุมครม. จึงโดนระงับ ส่วนกรณีคนขับแท็กซี่ ถือเป็นคนไทยรายแรกติดเชื้อไวรัสโคโรนา ผลการตรวจรักษาอาการดีขึ้น ซึ่งตั้งแต่คนขับแท็กซี่มีอาการป่วยก็มาพบแพทย์และหยุดให้บริการผู้โดยสารทันที ถือเป็นข่าวดีในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ไม่มีมีการขยายความเพื่อให้เกิดการตระหนักแต่อย่าตระหนัก

**สื่อที่นำเสนอ :** Businesstoday

-กล่าวว่า WHO กำหนดนิยาม “ภาวะฉุกเฉิน” ขึ้นเมื่อปี 2548 และเคยมีประกาศภาวะดังกล่าว 5 ครั้ง คือ ไข้หวัดใหญ่ H1N1 ปี 2552 ไวรัสอีโบลาระบาด 2 ครั้ง ปี 2557 และ 2561 โรคนิโปลิโอที่เกิดขึ้นในเซเนกัลที่มีสงคราม ปี 2557 และไวรัสซิกา ปี 2559

**สื่อที่นำเสนอ :** Businesstoday

-กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญของทีมงานโฆษกและผู้ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ในการทำงานต่อสู้กับวิกฤติ ยกตัวอย่างข่าวปลอมที่ระบุว่าผู้บริหารเมืองอู่ฮั่นยอมรับผิดชอบที่ปล่อยให้คนอู่ฮั่นหนีออกนอกพื้นที่กว่า 5 ล้านคนก่อนคืนปิดเมือง โดยเข้ามาเมืองไทยเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลและนักข่าวเดินตามกระแสข่าว ไม่กระตุกความคิดและอธิบายให้คนไทยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ขณะที่การเตรียมการรับมือของรัฐบาลล้มเหลว เห็นได้จากผลการวิจัยของสื่อหลายสำนักระบุว่า ประชาชนไม่เชื่อมั่นในมาตรการที่มีอยู่ของรัฐ

**สื่อที่นำเสนอ :** เพจ gossip สาสุข

-โพสต์ข้อความ ระบุว่า การรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ผ่านมามีปัญหาจากภาวะผู้นำ การสื่อสาร และการประเมินผลที่ผิดพลาด เห็นได้จากหลังจากจีนประกาศว่าไวรัสสามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนจนต้องปิดเมืองอู่ฮั่น แต่รัฐบาลไทยยังนิ่งเฉย จนเมื่อมีงานวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสาร The Lancet และมีการแถลงจากทางการจีนว่าโรคนี้อาจแพร่ระบาดได้แม้อย่างไม่มีอาการป่วย ทำให้ส.ท.หนักใจเพราะเจ้าหน้าที่ด้านไม่มากพอกับการคัดกรองคนจีนที่มีจำนวนมาก รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกัน ส่วนห้องแล็บตรวจเชื้อก็มีเพียงไม่กี่แห่ง และรพ.ไม่ได้พร้อมรับผู้ป่วยโคโรนาไวรัส 2019 ทุกแห่ง

ส่วนภาวะผู้นำ ไม่มีการจัดระบบ Single Command ในระดับรัฐบาล แต่ตั้งเพียงคณะกรรมการในระดับ สธ. เท่านั้น โดยมี นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป เป็นหัวหน้าทีม และนพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดูแลศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ขึ้นตรงกับปลัด สธ. ซึ่งกว่าจะมีคณะกรรมการระดับรองนายกฯ เป็นประธาน ก็จนมีคนขับแท็กซี่ติดเชื้อจากคนสู่คนครั้งแรกในประเทศ และองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคนี้อันตรายระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ ยังไม่แน่ใจว่าจะเชื่อภาวะผู้นำที่ชัดเจนได้หรือไม่ เพราะในขณะที่สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในยุโรปประกาศไม่ให้ผู้เดินทางจากจีนเข้าประเทศ แต่ไทยยังไม่กล้าแม้แต่จะยกเลิก Visa on Arrival เพราะกลัวจะกระทบความสัมพันธ์กับจีน ปัจจัยทั้งหมดนี้จะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

**ฝุ่น PM2.5**

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์, ข่าวสด, เว็บไซต์ mthai, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ

-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกทม.และปริมณฑล ภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ พื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 46 พื้นที่ หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สธ. อก. ทล. กทม. จังหวัดปริมณฑล มีการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย แจกเตือนและแนะนำการปฏิบัติตน จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องฝุ่นละออง รณรงค์ป้องกันฝุ่น สวมหน้ากากอนามัยบริเวณพื้นที่ประชาชนหนาแน่น ออกตรวจโรงงาน/สถานประกอบการ ควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง เข้มงวดไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง ฉีดล้างผิวถนน ฉีดพ่นละอองน้ำ เป็นต้น

-พื้นที่ภาคเหนือมีค่าฝุ่นระดับกระทบสุขภาพ คือ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.บ้านดอม อ.เมือง พะเยา, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน, ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่, ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่

-นายกมล เชียงวงศ์ ผวจ.พะเยา กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด ตั้งแต่ 1 ก.พ.-30 เม.ย. โดยในพื้นที่ชุมชน ห้ามกำจัดวัชพืช ขยะ หรือสิ่งอื่นใดโดยการเผาเด็ดขาด และห้ามเผาในเขตพื้นที่ริมทางหลวง เขตอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์

-เสนอข่าว จ.เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง วัดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ 54 มคก./ลบ.ม. ส่วน ต.ศรีภูมิ 64 มคก./ลบ.ม. เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ด้าน อปท. ได้นำรถน้ำออกฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศลดปริมาณฝุ่นและหมอกควัน พร้อมทั้งฉีดล้างถนน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าวภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ โดยสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐและวิสาหกิจชุมชนร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการศึกษา ผลิตและศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์ พร้อมทั้งจัดอบรมการปลูก cannabis medical grade ในแบบเกษตร 4.0 : สายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการแปรรูป เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกลไกการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ รวมถึงให้ความรู้เรื่องความสำเร็จในการปลูกและวิจัยกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เห็นความสำคัญของการปลูกกัญชาให้ได้มาตรฐานทางการแพทย์ และพัฒนาแนวทางสนับสนุนให้เกษตรกรขออนุญาตปลูกกัญชา กับ อย. ได้</p>	
<p><b>กัญชง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอบทความ กรม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการขออนุญาต และการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ...เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับเดิม ที่ตามบทเฉพาะกาลอนุญาตให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ และเน้นเรื่องการใช้ประโยชน์จากเส้นใย มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ มีบทเฉพาะกาลใน 5 ปีแรก ให้ขออนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ เพื่อนำมาปลูกและพัฒนาสายพันธุ์ภายในประเทศ แต่กัญชงยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จึงต้องขออนุญาตและควบคุมกำกับดูแลภายใต้พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ กฎกระทรวงยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น การดำเนินการเกี่ยวกับกัญชงยังคงเป็นไปตามกฎกระทรวงปัจจุบัน ซึ่งผู้มีสิทธิขออนุญาตต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ sanook</p> <p>-เสนอบทความว่า กัญชาและกัญชงมีลักษณะภายนอกค่อนข้างคล้ายคลึงกัน แต่กัญชงเป็นการปลูกเพื่อใช้เส้นใยในการทำเสื้อผ้า กระดาษ เครื่องทอต่าง ๆ ในขณะที่กัญชาถูกนำมาใช้เป็นยาเสพติด แต่หากนำมาใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและถูกวิธี จะสามารถใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยบางโรคได้ สำหรับในไทยยังถือเป็นยาเสพติดที่ห้ามปลูก ห้ามขาย ห้ามมีไว้ในครอบครอง</p>	
<p><b>รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค เตรียมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี เนื่องในวันวาเลนไทน์ 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2562 พบอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรค ได้แก่ หนองใน ซิฟิลิส หนองในเทียม แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองสูงขึ้น</p>	-
<p><b>เนื้องอกในมดลูก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื้องอกมดลูกเป็นก้อนเนื้อที่เจริญเติบโตผิดปกติ เกิดได้ที่มดลูกหรือรังไข่ อยู่ในเนื้องอก หรืออยู่ในโพรงมดลูก ผู้หญิงช่วงอายุ 30-45 ปี มีความเสี่ยงมากที่สุด อาการที่มักพบได้ เช่น ประจำเดือนมากกว่าปกติ รู้สึกแน่นหรือปวดท้องน้อย หรือท้องน้อยมีขนาดโตขึ้น ปัสสาวะบ่อย ปวดหลัง ปวดขา ท้องผูก ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรเข้าพบแพทย์ทันที</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า การรักษาขึ้นอยู่กับอาการ ลักษณะของเนื้องอก อัตราการเติบโตของเนื้องอก รวมถึงปัจจัยของผู้ป่วย เช่น อายุ ความต้องการมีบุตร เป็นต้น บางรายอาจรักษาด้วยยา แต่บางรายอาจต้องผ่าตัดเนื้องอกหรือตัดมดลูก ดังนั้น ผู้หญิงควรรับการตรวจภายในอย่างน้อยปีละครั้ง</p>	
<p><b>โครงการรับยาใกล้บ้าน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชธานี เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรับยาจิตเวชที่ร้านยาใกล้บ้านหลังเปิดบริการกว่า 3 เดือน พบว่า ได้ผลดี มีร้านยาเข้าร่วมโครงการเพิ่มจาก 5 แห่ง เป็น 10 แห่ง มีผู้ป่วยเก่าสิทธิบัตรทองอาการคงที่สมัครใจร่วมโครงการกว่า 100 คน ไม่พบปัญหาขาดยา จะเร่งขยายให้ครอบคลุมทั้ง 25 ตำบล ใน อ.เมือง นครราชสีมา และอำเภออื่น ๆ พร้อมทั้งเตรียมขยายไปที่ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ด้วย</p>	-
<p><b>แมงกะพรุนพิษ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หิริรัตนกุล นพ.สจจ.สงขลา เตือนประชาชนที่เล่นน้ำทะเลบริเวณชายหาดชลาทัศน์ ระวังแมงกะพรุนพิษ เนื่องจากศูนย์วิจัยทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง แจ้งว่ามีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง ในเดือนก.พ.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ดังนั้น หากพบว่าผู้มีแมงกะพรุนพิษ ไม่ควรลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด กรณีที่สัมผัสแมงกะพรุนพิษ ให้รีบปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี หรือแจ้งสายด่วน 1669</p>	
<p><b>ไฟไหม้บ่อขยะ จ.ปราจีนบุรี</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> ไทยรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว จากเหตุไฟไหม้บ่อขยะเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต.โนนห่อม อ.เมืองปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 30 ม.ค. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำลังทหารยังดับเพลิงไม่สำเร็จ คาดว่าจะใช้เวลาหลายวัน และมีกลุ่มควันไฟปกคลุมไปทั่วบริเวณกว่า 30 หมู่บ้าน ช่วงเช้าวันที่ 1 ก.พ. เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ออกจากบ้านพักไปอาศัยที่ศูนย์อพยพศาลากลางเปรี๊ญญวัดดงยาง ต.โนนห่อม จากการสำรวจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มีผู้ป่วยติดบ้าน 17 คน ผู้ป่วยติดเตียง 8 คน เด็ก 3 คน เป็นไข้เรื้อรัง 17 คน รวม 45 คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องนำหน่วยแพทย์พยาบาลเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด</p>	

## สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

